

Số: /KH-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2025

## KẾ HOẠCH

### Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; năm diễn ra nhiều sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh và là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm (2026 - 2030);

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 theo Kết luận số 2480-KL/TU ngày 09/12/2024 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025; Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh về Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 16/01/2025 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2025; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025, với chủ đề: *“Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX”*, cụ thể như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

### 1. Mục đích

- Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân toàn ngành với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ, chính quyền, các hội đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, đại hội Thi đua yêu nước các cấp và các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm 2025, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được các cấp có thẩm quyền giao, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

- Thông qua phong trào thi đua, từng phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua; nhân rộng, làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, thu hút đông đảo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở cùng tham gia.

## **2. Yêu cầu**

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, chất lượng, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Tập trung giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế; đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế của ngành, cơ quan, đơn vị. Động viên đông đảo công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tham gia, phân đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Kết hợp chặt chẽ phong trào thi yêu nước năm 2025 của Sở với các phong trào thi đua chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh phát động gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên quán triệt quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua; gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác bình xét khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thi đua và mức độ ảnh hưởng của thành tích; bảo đảm khen thưởng kịp thời, thực chất, công khai, minh bạch, đúng quy định.

## **II. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU THI ĐUA**

### **1. Nội dung thi đua**

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”; “*Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*”; “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*”; “*Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí*”; “*Cả nước thi đua*

xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"; "Cả nước Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025"; Đợt cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"... và các phong trào thi đua của tỉnh: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, "Dân vận khéo", "Dân vận khéo" trong cơ quan hành chính Nhà nước, "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025", Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, "Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, Nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn" bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt"... và các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề được các cấp có thẩm quyền phát động. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được cấp có thẩm quyền đặt ra cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng năm cùng với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

3. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh về Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 và Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu trọng tâm sau:

a) Về nông nghiệp: Phần đầu thực hiện đạt 507.143 tấn sản lượng lương thực cây có hạt; tổng đàn trâu 64.528 con, tổng đàn bò 264.775 con, tỷ trọng bò lai so với tổng đàn đạt 80%, tổng đàn lợn 378.911 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 99.000 tấn.

b) Về lâm nghiệp: Trồng mới rừng tập trung đạt 29.428 ha; quản lý bảo vệ rừng 130.059 ha và tỷ lệ che phủ rừng đạt 52%.

c) Về thủy sản: Sản lượng thủy sản đánh bắt đạt 265.000 tấn; sản lượng thủy sản nuôi trồng 10.832 tấn; diện tích nuôi trồng 1.268 ha.

d) Về thủy lợi: Tổng diện tích được tưới 77.616 ha, trong đó tưới bằng công trình kiên cố 77.616 ha.

đ) Về xây dựng nông thôn mới: Phần đầu đạt số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã là 17,4 tiêu chí; 06 xã và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

e) Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh: Phần đầu đạt 100%.

Các công tác khác như: Tổ chức cán bộ, văn phòng, kế hoạch - tài chính, thanh tra, pháp chế; phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý tàu cá; cơ sở hạ tầng nghề cá; quản lý bảo vệ rừng; khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; giống cây trồng vật nuôi, giống thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, vật tư kỹ thuật nông nghiệp; bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, phòng chống lụt bão và quản lý đê điều; quản lý, bảo vệ và khai thác

công trình thuỷ lợi; chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công tác từ thiện;...phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

### **III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt khoảng 3,5%. Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học.

Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà trong phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh; khuyến khích phát triển bền vững kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình phát triển, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu. Tiếp tục phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đối với sản phẩm chủ lực, đặc trưng, có thể mạnh. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tăng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân sống ở khu vực có rừng.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng đồng bộ về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản, hạ tầng cảng biển. Phát triển thủy sản bền vững, hiện đại tàu cá và nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ; tập trung nuôi trồng các loại thủy sản có lợi thế, có tính cạnh tranh cao.

**2.** Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, chủ động, sáng tạo trong chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở theo 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng kịp thời để động viên những tấm gương tốt, những người làm việc hiệu quả, bảo vệ người dám nghĩ dám làm vì sự nghiệp chung, tạo môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

**3.** Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Công đoàn, các Hội, đoàn thể có chương trình, biện pháp, hình thức thích hợp để phối hợp với Thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2025 của đơn vị và

toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4. Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác tinh giản biên chế theo quy định, nâng cao chất lượng công tác của đơn vị, tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý, chất lượng trong công tác tham mưu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

5. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua tại đơn vị mình theo từng chủ đề với những nội dung thiết thực hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu yếu của đơn vị mà lâu nay vẫn chưa được giải quyết; các phong trào thi đua phải được cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động cụ thể, có biện pháp phù hợp để tổ chức thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 của mỗi đơn vị, việc triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2025 là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2025 đối với các phòng, cơ quan, đơn vị. Cùng cố tổ chức, bộ máy và lựa chọn những cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần năng động sáng tạo, phấn đấu vượt khó, tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới phong cách làm việc, đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- GD, các PGĐ Sở;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, P. TCCB Sở<sub>ttquanh</sub>

**GIÁM ĐỐC**

**Hồ Trọng Phương**